

nguyenthi leyen
Thu, Mar 25 at 2:56 AM

Lời "xin vâng" của người tín hữu hôm nay

Maria đã công tác vào chương trình cứu đời của Thiên Chúa. Sau lời "xin vâng", Maria đã phó thác tất cả đời mình trong bàn tay thánh ái của Thiên Chúa, để Người cai quản toàn quyền đời nhũn nhủn của mình. Maria chỉ còn biết vâng theo ý Chúa hoàn toàn.

Maria cũng là người như chúng ta. Maria cũng có những ước vọng riêng mong đời tốt đẹp. Maria cũng có những chương trình cá nhân hoàn thành. Nhưng để thực hiện những ước vọng của Thiên Chúa, Maria đã phó thác chính mình để đáp lại bằng lời "xin vâng". Maria đã sẵn sàng phó thác con đường riêng của mình để đi vào con đường Thiên Chúa sắp đặt. Đó chính là nét đẹp tuyệt vời của hai chữ "xin vâng".

Hôm nay, Chúa vẫn đang cần những lời "xin vâng" của chúng ta, đang cần sự công tác của chúng ta để tiếp tục những gì Ngài làm còn dang dở. Ngài muốn dùng chúng ta như những khí cụ trong bàn tay Ngài. Chúa vẫn muốn nhìn bằng đôi mắt của ta, yêu thương bằng trái tim của ta, làm việc bằng đôi tay của ta và bước đi bằng đôi chân của ta.

Trong ngày Truyền Tin, hơn bao giờ hết, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá Chúa Giêsu để chiêm ngưỡng lời "xin vâng" tuyệt vời của Ngài. Là một vị Thiên Chúa cao cả, những Ngài đã không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Ngài đã hạ mình ra không, đã hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá (Phil 2, 6-8).

Bài đức II, trích thánh người tín hữu Do Thái, cũng nhắc đến sự vâng phục của Chúa Giêsu trước thánh ý Chúa Cha. Cũng thế, các cuộc đời của Chúa Giêsu chính là một lời "xin vâng" kéo dài: từ hang đá Bêlem đến nhũn nhủn Núi Sion, Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý Cha trong mọi giây phút của cuộc đời. Ngài chấp nhận những nghịch cảnh hơn là khước từ ý Cha.

Chẳng gì là "xin vâng" của Mẹ Maria sẽ đến đến chúng ta đến là "xin vâng" của Chúa Giêsu, và thế đó giúp ta cũng bắt chước các Ngài để luôn thưa là "xin vâng" trong cuộc sống hàng ngày, thay cho những lần chúng ta "nói không" trước Thiên Chúa và anh em mình.

Ngày 08/7/1903, Đức Giáo Hoàng Lêô XIII từ trần. Đức Hồng Y Sartô phải đi vay tiền mua vé xe lửa về Rôma họp mặt nghi lễ của Giáo Hoàng. Kết quả cuộc bầu cử : Đức Hồng Y Sartô được cử Giáo Hoàng. Đức Hồng Y niên trưởng đến trước mặt Hồng Y Sartô hỏi :

– Nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi tin cậy ngài làm Giáo Hoàng, ngài có chấp nhận không ?

Sau giây phút yên lặng với giọng nói của một tuôn trào, Đức Hồng Y Sartô nghiêm ngạo trả lời :

– Chẳng gì con không phải uống chén này, nhưng mong sao ý Chúa được nên trên.

Thấy câu trả lời chưa rõ, Đức Hồng Y niên trưởng hỏi lại lần nữa. Lúc bấy giờ ngài đã trả lời :

– Con xin nhận nhận một thánh giá Chúa trao phó.

Qua lời "xin vâng" đầy niềm tin cậy, Đức Giáo Hoàng Piô X chính thức nhận sự về Thánh Phêrô và đã trở thành một vị thánh Giáo Hoàng, đem đến cho Giáo Hội biết bao sự đổi mới, canh tân.

***SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:**

Mỗi ngày, khi đọc kinh Truyền Tin, chúng ta hãy lặp lại là "xin vâng" của Mẹ Maria. Chính là kinh này luôn nhắc nhở BẠN VÀ TÔI hãy noi theo Mẹ Maria để luôn vâng theo ý Chúa trong mọi trường hợp cuộc đời. Con đường "xin vâng" là con đường ngắn nhất giúp ta đến với sự trỗi lành và hạnh phúc, đến được hạnh phúc ngay BÂY GIỜ VÀ mai sau.

thanhgiachuatrao
